


เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 

ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
  
 วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง  น้อยโสภณ รองประธาน
วุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
 ก่อนเปิดการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘  
จ านวน ๑๕ คน เป็นเวลาพอสมควร 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุม  และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม         (ไม่มี)  

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม        (ไม่มี)  

 (๓) กระทูถ้ำม      (ไม่มี)  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

วันอังคารท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
 ๒๕๖๖ 



๒ 
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  เรื่องด่วน  จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 
 พลต ารวจตรี ฉัตรวรรษ  แสงเพชร ประธานคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แถลงรายงานผลการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติ ผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้ 
สภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศิรินิล  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กับคณะ   
เป็นผู้เสนอ) ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาใช้ประกอบการพิจารณา  
ของคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว และได้สรุปผล 
การพิจารณาต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมาธิการร่วมกันมีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา 
จ านวน ๑ มาตรา คือ มาตรา ๗ (แก้ไขมาตรา ๑๓)  

 หลังจากที่ประชุมได้อภิปรายและกรรมาธิการได้ตอบชี้แจงแล้ว จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนนเห็นชอบ ๑๕๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๒๔ งดออกเสียง ๑๓ เสียง  
ไม่ลงคะแนน ไม่มี  

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธกิำรพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

 

 

 

 

            -  ร่ ำงพระรำชบัญญัติว่ ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ  (ฉบับที่  . . )  พ.ศ.  . . . .   
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรร่วมกันพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
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 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ        จ ำนวน ๑ เรื่อง 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  -  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ 
ไม่สามารถเข้ารว่มชี้แจงในที่ประชุมได ้จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเปน็วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ 

               (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่  

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๖ สถาบันพระปกเกล้า ของที่ประชุมวุฒิสภา  
ได้มีผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
(นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ) เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม  
  ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น  
หรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  การจัดหลักสูตรในการเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้า 
มีความเหมาะสม เป็นที่ชื่นชม และมีประสิทธิภาพ ท าให้มีผู้ให้ความสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมเรียน  
เป็นจ านวนมาก และเป็นแนวคิดที่ดีที่สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นิสิต นักศึกษาที่จะท างานวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนาประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรที่มีภารกิจส าคัญ  
ในการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย สถาบันพระปกเกล้าควรยกระดับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศในการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นสู่ในระดับอาเซียนหรือระดับโลกให้มากขึ้น ส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับ
การตรวจสอบประชาธิปไตยเชิงลึกและการใช้อ านาจรัฐ ควรสร้างคลังความรู้วิชาการเกี่ยวกับการเมือง  
การปกครองที่สามารถให้สมาชิกรัฐสภาน ามาใช้ในการอภิปรายหรือปฏิบัติงานได้ และให้ประชาชนสามารถ

       - รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
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        ๖ .๑  ร ำ ย ง ำนปร ะจ ำ ปี  ๒๕๖๖  สถำบั นพร ะปก เ กล้ ำ  (ตำมมำต ร ำ  ๒๖  
แห่งพระรำชบัญญัติสถำบันพระปกเกล้ำ พ.ศ. ๒๕๔๑) 
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เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่าย โดยอาจน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างตัวตนในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การสร้าง
วัฒนธรรมพลเมืองให้แก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของประเทศ  
ให้ถูกต้อง รวมทั้งควรขยายการเรียนรู้ การปลูกฝังความเป็นพลเมืองไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ให้เยาวชน  
ในต่างจังหวัดได้ทราบถึงการต่อสู้หรือการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละภูมิภาคว่ามีความเป็นมา
อย่างไร ควรปรับโครงสร้างของสถาบันพระปกเกล้าให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการเมืองการปกครองด้านประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพ่ือท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การการพัฒนาด้านประชาธิปไตยของประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ควรน าเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ของสถาบันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้สะดวกขึ้น หรือปรับปรุง  
ให้เป็นห้องสมุดที่รวบรวมความรู้ทางด้านประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตลอดจนควรหลีกเลี่ยงมิให้  
มีการหาประโยชน์หรือสร้างเครือข่ายจากการเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ  รวมทั้งหากมีผู้เคยจบหลักสูตร 
น าความรู้ที่ได้ไปหาประโยชน์หรือทุจริต สถาบันควรติดตามตรวจสอบและเพิกถอนใบประกาศที่บุคคลนั้น
ได้รับไปด้วย 
  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ในส่วน 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ สถาบันมีความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศหลายเรื่อง ซึ่งอยู่ในรายงาน 
ที่ เสนอมาโดยเฉพาะการจัดงานร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (United Nations 
Development Programme : UNDP) มีการจัดงานร่วมกันทุกปี หรือในส่วนขององค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่สถาบันพระปกเกล้าเป็นสมาชิกก็ได้ท างานร่วมกันหลายครั้งเช่นกัน 
ส่วนงานวิจัย สถาบันพยายามพัฒนาให้เป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมจริง ๆ และกรณี
ข้อมูลวิชาการสามารถดาวน์โหลดหรือค้นหาข้อมูลได้ผ่าน kpi.ac.th เข้าไปในส่วนของห้องสมุดอัตโนมัติ 
ซึ่งสามารถค้นหนังสือที่เป็นรูปเล่มหรืออีบุ๊ค ซึ่งรวบรวมข้อมูลส าคัญหลายเรื่องที่จะช่วยสนับสนุนการท างาน
ของสมาชิกได้ ส่วนข้อเสนอแนะเรื่องแต่งตั้งผู้ทรงวุฒิทางด้านประชาธิปไตยเป็นกรรมการ อาจติดขัด 
ที่การยอมรับหรือความถูกใจของแต่ละกลุ่มในสังคม  นอกจากนี้ เรื่องของการพัฒนาภาคประชาสังคม  
มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เพ่ือที่จะให้มีกลุ่มเครือข่ายที่สามารถลงไป 
ช่วยสถาบันในการพัฒนาภาคประชาสังคมให้ขยายวงกว้างขึ้นพัฒนาคุณครูในการที่สอน โดยอบรมคุณครู 
ให้ทราบเทคนิคและกระบวนการในการที่จะไปสอนเด็กเยาวชนในแต่ละช่วงชั้นในแต่ละห้องเรียน  
เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รู้จักคุณสมบัติของการที่จะเป็นพลเมืองและเป็นก าลังของบ้านเมืองซึ่งเป็นรากฐาน
ประชาธิปไตยในเบื้องต้น มีการจัดท าสื่อ รายการทีวี และมีละครสั้นเพื่อสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมือง
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ได้รับรางวัลในนานาชาติหลายประเทศด้วย เรื่องการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ของสถาบัน มีการจัดท าพิพิธภัณฑ์
เคลื่อนที่ไปแล้วทั่วทุกภูมิภาค รวมแล้วประมาณมากกว่า ๓๐ จังหวัด มีผู้เข้าชมประมาณมากกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ คน และไม่ใช่ให้ความรู้ เฉพาะเรื่องของการเชิดชูเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ เท่านั้น  
ยังมีการให้ความรู้ทางด้านพัฒนาประชาธิปไตย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท้องที่ที่ส าคัญและจ าเป็น
ของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์สร้างส านึกจิตพลเมืองให้กับเด็กที่ไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วย 
ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ สถาบันขอรับไปด าเนินการและจะตอบเป็นหนังสือมายังสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

  ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ   

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา ผู้ตรวจราชการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายเจษฎา จันทร์อุไร) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา     
  ภายหลังจากที่ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะ
ต่อรายงานในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีส่วนเป็นผู้ขับเคลื่อนแรงงานของชาติ 
เป็นกรมทางเศรษฐกิจ ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดหลักสูตรช่วยให้แรงงานสามารถพัฒนาฝีมือแรงงาน  
น าไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้น แรงงานบางประเภทยังมีจ านวนน้อย อาทิ 
ช่างแอร์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น ในส่วนนี้มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอยู่แล้ว  พบว่ามีแรงงานมีความ
ต้องการอบรมจ านวนมาก ควรเปิดรุ่นการอบรมให้มากขึ้น ในส่วนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  
และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ควรตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่แรงงานสามารถเข้าถึงได้ เช่น พ้ืนที่ที่เป็น 
เมืองท่องเที่ยว มีแรงงานอยู่จ านวนมาก แต่ศูนย์อยู่ห่างไกล มีอุปสรรคในการเดินทางไปเรียน 
จึงควรพิจารณาหาแนวทางเพ่ือแก้ไขโดยพิจารณากลุ่มแรงงานประกอบ เช่น จัดตั้งศูนย์พัฒนา  
แรงงานแบบชั่วคราว นอกจากนี้ การจัดหาวิทยากร การดูแลวิทยากรที่เป็นผู้มาให้ความรู้ ควรพิจารณา  
ให้เกิดความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง และที่พักอาศัย ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว 

  ๖.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ตามมาตรา ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID ๑๙ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ในประเทศจ านวนมาก รับประโยชน์ต่าง ๆ จากสวัสดิการในประเทศ ยิ่งปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศ  
ก าลังซบเซา ควรคิดว่าท าอย่างไรให้คนไทยไม่เลือกงาน จะจูงใจอย่างไรให้คิดหางานท าในประเทศ  
แทนการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ ทั้งนี้ จึงขอเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ควรพิจารณาเพ่ิมเติมหลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน อาทิ  
ทักษะการใช้ภาษาต่าง ๆ เทคนิคการใช้ เทคโนโลยี “AI” หรือ “ปัญญาประดิษฐ์ พลังงานสะอาด  
การแพทย์ดิจัล โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อฝึกอบรมแล้ว ควรมีระบบ
ติดตามว่าผู้เข้าอบรมสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีงานท าและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
และครอบครัวได้วุฒิบัตรและหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้ หากสามารถ
น าไปอ้างอิงในการเข้าท างานในต่างประเทศได้จะเป็นประโยชน์มาก อีกทั้ง ควรใช้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรพัฒนาคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมฝีมือแรงงานอบรมแล้วส่งต่อ 
กรมจัดหางานเพื่อให้สามารถหางานท าต่อได้ รวมถึงประกันสังคมเพื่อประโยชน์ต่อแรงงานไทย   
  จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายเจษฎา จันทร์อุไร) ได้ตอบชี้แจง
สมาชิกวุฒิสภาในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า กรมพยายามปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา และหลักสูตรต่าง ๆ 
ให้เกิดความทันสมัย ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน มีการท างานร่วมกันระหว่างส านักงาน
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน ค้นหาจุดแข็ง น ามาจัดท าหลักสูตรให้ตอบโจทย์แรงงาน  
และผู้ประกอบการ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพฝีมือแรงงาน มีการอบรมทั้งแบบออนไซต์ และอบรม  
ผ่านระบบออนไลน์ กรมมุ่งหลักการท างานแบบ DSD คือ D  : Data ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ 
ของแรงงานและความต้องการของตลาด เพ่ือ S : Smart Planning การวางแผนที่ชาญฉลาด มีระบบ 
และแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ D  : Doing ลงมือท า โดยทีมงานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมจัดการ มีแนวคิดพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพ กรณีการด าเนินการ
เกี่ยวกับจัดหาและดูแลวิทยากร การเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมถึงค่าวิทยากร จะเบิกจ่ายภายใต้เกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ หากเป็นวิทยากรที่ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายต้องเสนอ  
อธิบดีกรมอนุมัติเป็นกรณีไป ในเรื่องการติดตามแรงงานผู้ผ่านการฝึกอบรม กรมจะมีการติดตามอยู่แล้ว 
คือ ภายหลัง ๓ เดือน ติดตามว่ามีงานท าแล้ว หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กรมปรับปรุงให้สามารถสร้างมูลค่าได้ด้วย “ระบบธนาคารหน่วยกิต” แม้แรงงานไทยไปท างาน 
ในต่างประเทศ สามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการของผู้เรียน ตามเวลา สถานที่ที่เหมาะสมกับสภาพ 
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ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

และความสนใจ ให้เป็นที่ยอมรับต่อการท างานในต่างประเทศ ส าหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานจะได้น าไปปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
                  ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ           (ไม่มี) 
  
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๔.๕๐ นำฬิกำ  
 
 
 
 
 


